

SỐNG ĐẠO

"Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con." (Ga 13:34)



Tổng Giáo phận Toronto – Archdiocese of Toronto
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Vietnamese Martyrs Parish
St. Cecilia's Church

161 Annette Street, Toronto, Ontario, M6P 1P5 Canada

Tel: (416) 769-8104 Fax: (416) 604-2607

E-mail: gxcttdvntor@gmail.com

Website: giaoxutoronto.com

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA · THÁNH CA · SINH HOẠT CỘNG ĐÀN

Thánh Lễ Chúa Nhật: Thứ Bảy: 5g00 chiều.

Chúa Nhật: 1g00 trưa và 4g00 chiều.

Lễ Ngày Thường:

Thứ Ba đến Thứ Sáu: 4g00 chiều.

THÁNH LỄ MỪNG 2 TẾT KÍNH NHỚ TỔ TIÊN, ÔNG BÀ, CHA MẸ NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2023



Chúc Mừng Năm Mới



An

Vạn

Khang

Sự

Thịnh

Như

Vượng

Ý



Hát Nhập Lễ:

Chung Lời Tạ Ơn

ĐK. Trong hân hoan chúng con về đây, mang tin yêu mơ ước nồng say, cùng hợp tiếng ca tạ ơn Chúa lời thiết tha.

1. Bao năm tháng con hằng mơ ước về bên Chúa hát khúc tạ ơn, ôi giây phút chan hòa thánh ân trong cõi lòng dâng trào ý thơ.

2. Như nai khát mong nguồn nước trong, hồn con khát chính Chúa tình thương, con vui sướng trở về thánh cung cho cõi lòng thắm nồng ước mong.

Bài Đọc I:

Hc 44,1.10-15

Chúng ta hãy ca tụng các bậc cha ông của chúng ta đã sống qua các thời đại.

Bài trích sách Huân ca.

Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. Các ngài là những vị đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu đó là lũ cháu đàn con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước; nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành. Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. Các ngài được mồ yên mả đẹp và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế. Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen.

Đó là Lời Chúa.

Đáp Ca:

THÁNH VỊNH 127

1. Phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, bước đi trong đường lối của Ngài. Bạn hưởng công nghiệp bạn làm ra, cuộc sống cứ luôn gặp may.

2. Cứ trông như hiền thê bạn đó, giống cây nho đầy trái thơm nồng. Tựa gốc Ô-liu là bầy con cùng xúm xít quanh bàn ăn.

3. Bởi chung đây là chính lộc phúc Chúa ban cho kẻ kính sợ Ngài. Nguyện Chúa thương bạn từ Si-on, tràn xuống phúc ân triền miên.

4. Ước trông cả đời sống bạn những thấy Gia-liêm được mãi hưng thịnh, được sống lâu dài cùng tử tôn. Cầu chúc Is-ra-el bình an.

Đáp: Phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối Ngài.

Bài Đọc II:

Ep 6,1-4.18-23

Hãy tôn kính cha mẹ, để người được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

Thưa anh em, kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: Để người được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy. Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kính và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh. Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói, thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của Tin Mừng; tôi là sứ giả của Tin Mừng này cả khi tôi đang bị xiềng xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi để khi rao giảng Tin Mừng tôi nói năng mạnh dạn, như bổn phận tôi phải nói. Anh Ty-khi-cô, người anh em yêu quý của tôi và là người trung thành phục vụ Chúa, sẽ cho anh em mọi tin tức, để cả anh em nữa cũng biết tôi ra sao, và tôi đang làm gì. Tôi phải anh đến với anh em vì mục đích ấy, để anh em được biết hiện tình của chúng tôi, và để anh khích lệ tâm hồn anh em. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha, và

nguyện xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ơn bình an và lòng mến cùng với lòng tin.

Đó là lời Chúa.

TUNG HÔ TIN MỪNG: Tv 111,1-2

Alleluia, Alleluia, Alleluia. Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường, đồng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc. **Alleluia, Alleluia, Alleluia.**

TIN MỪNG:

Mt 15,1-6

Người hãy thảo kính cha mẹ.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: "Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?" Người trả lời: "Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Người hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo: 'Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa'. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa." Đó là lời Chúa.

Hát Dâng Lễ:

Ngày Xuân Xin Dâng

1. Ngày Xuân xin dâng lên Cha, đóa hoa hồng vườn xanh mới nở. Ngày Xuân xin dâng lên Cha, tiếng ca tràn đầy ý thơ. Ngày nắng héo hắt lúc mưa sa, ôi giờ này đã qua. Dâng Trời ngàn ước mơ nồng nàn, dâng đầy tràn giữa ngày xuân.

ĐK: Ngày xuân dâng lên là dâng lên, Chúa xuân ơi xin nhận cho đời. Hương lòng trong những ngày xuân, thiết tha lời yêu mến tạ ơn.

2. Mùa Đông mênh mang trôi qua, cánh chim trời mùa xuân đã mở. Thời gian dâng trong tay Cha, với bao mùa của lá hoa. Đời sống có lúc ngát muôn hương, có ngày đầy gió sương. Xin Trời diu bước đi miệt mài, êm đềm nhịp sống ngày mai.

Hát Rước Lễ:

Tình Cha Nghĩa Mẹ

1. Cho con làm người bàn tay cha nâng đỡ chở che. Cho con vào đời mẹ thương yêu dạy con bước đi. Cho con thắm nụ cười, cho con lớn thành người. Ôi tình mẹ cha quá bao la, ôi tình thương đó tựa biển xa.

ĐK: Nguyện Chúa xuống muôn ơn cho cha mẹ của con. Được mãi mãi an Khang đi qua từng năm tháng. Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ. Trọn niềm tin yêu Chúa đến đáp ân tình mẹ cha.

2. Uống nước nhớ nguồn làm con luôn thảo kính mẹ cha. Uống nước nhớ nguồn người ơi xin đừng quên nghĩa ân. Bay cao đến tận trời, vinh quang lúc thành tài. Xin người hãy nhớ những công ơn, sinh thành nuôi dưỡng của mẹ cha.

Hát Kết Lễ:

Tình Mẹ

ĐK. Muôn lời cảm mến con kính dâng Mẹ, Mẹ ơi lắng nghe, tiếng con van nài. Ôi Mẹ từ ái cho con theo bước Người, xin vâng con quyết rồi, làm theo ý Chúa sống yêu thương một đời.

1. Dù hoa héo khô lá rơi rụng thu, tình Mẹ vẫn thắm trong mắt con thơ, tình Mẹ bao la ủ ấp nhân từ. Lúc con không ngờ hạnh phúc con chan hòa.

2. Dù chiều nắng phai hắt hiu trùng vây, tình Mẹ vẫn sáng trong trái tim con, tình Mẹ tha thiết sưởi ấm tâm hồn. Giữa bao vui buồn Mẹ thấp lên hy vọng.

